

## จะตัดสินใจเรียนห้องเรียน EIS ดีหรือไม่?

### 5 คำถามที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจมาเรียนกับเราได้ง่ายขึ้น

1. คุณคิดว่า ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ จะมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารกับคนทั่วโลก  
 ใช่  ไม่ใช่
2. การพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ จะเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการเรียนรู้และสื่อสารกับคนอื่น  
 ใช่  ไม่ใช่
3. การพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ จะช่วยให้คุณได้งานที่ง่าย เงินเดือนดี  
 ใช่  ไม่ใช่
4. คุณอยากมีทักษะในการคิด วางแผน ปฏิบัติงานการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ได้  
 ใช่  ไม่ใช่
5. คุณอยากพัฒนาตนเองไปสู่นักเรียนชั้นยอดในอนาคต  
 ใช่  ไม่ใช่

### ตรวจสอบการค้นหาคำคุณ

คุณเลือกสีเขียว  4-5 ข้อ

คุณเหมาะที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ถ้าคุณพร้อมติดต่อกับเราสิคะ

คุณเลือกสีเขียว  2-3 ข้อ

คุณมีความตระหนักในอนาคตทางด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  
อย่ารอช้าที่จะสมัคร เพราะคุณอาจพลาดในสิ่งที่ไม่ใช่คุณ

คุณเลือกสีเขียว  0-1 ข้อ

คุณต้องปรึกษากับเราเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอยากจะเรียน ติดต่อกับเราสิคะ

<http://www.somdetpit.ac.th> เข้าไปดูรายละเอียดที่ Webpage ของ EIS ได้

ประเทศไทยเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน ซึ่งประชาคมอาเซียนจะมีผลในทางปฏิบัติในเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 นั่นคือมีการเปิดการค้าเสรีประเทศต่างๆ ในสมาชิกอาเซียนสามารถเข้ามาลงทุนในประเทศต่างๆ ได้ในประเทศสมาชิกด้วยกันรวม 10 ประเทศ ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่จะถูกนำมาใช้ในการติดต่อสื่อสาร ไม่เพียงแต่การใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานระดับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระดับการค้ากับต่างประเทศ ในระดับการศึกษาในสถาบัน การแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาระหว่างสถาบัน การท่องเที่ยว ประชาชนที่ไปมาหาสู่กัน แม้แต่ครูเองก็สามารถย้ายไปทำงานในต่างประเทศได้ในอนาคต แต่คุณเจตน์ที่สำคัญก็คือภาษาอังกฤษ คนที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษจึง

สามารถเข้าสู่การมีงานทำได้ง่าย มีเงินเดือนสูง จะมีเพื่อนมากมาย มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล รับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง มีความสุขกับการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึง ดังนั้นคงถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการวางแผนและเตรียมพร้อมพัฒนาเด็ก เยาวชน และคนไทยให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตระหนักถึงการเตรียมตัวเผชิญกับประชาคมแห่งอาเซียนอย่างเท่าทันในอนาคต ครูผู้สอนซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ ต้องมีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลา แสวงหาเทคนิควิธีสอนใหม่ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และผู้บริหารต้องให้ความสำคัญพร้อมสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนในการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของภาษาประจำชาติและภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการแสวงหาความรู้ในสังคมอาเซียนและเวทีโลกต่อไป